



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ฉบับประจำวันพุธที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 31

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



เปิดโลกการอ่าน สร้างพัฒนาการให้ ลูก

ในช่วงเวลาปิดเทอมนี้ นอกจากเป็นช่วงเวลา "เล่น" ของเด็กๆ แล้ว ยังเป็นช่วงเวลาทองของ "การอ่าน" ด้วย

การอ่านคือการย่นย่อระยะเวลาแห่งการแสวงหาความรู้ และยังช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ข้อคิดดีๆ ในชีวิต การปลูกฝังให้เด็กๆ รักการอ่านและการสนับสนุนให้เกิดหนังสือดีๆ สำหรับเด็ก

จึงเป็นสิ่งจำเป็น

ในงานประกวดผลหนังสือดีเด่นรางวัลรักลูกอวอร์ด ซึ่งจัดโดย บริษัท รักลูกแฟมิลีกรุ๊ป จำกัด ที่ห้องประชุมใหญ่บ้านรักลูก เมื่อไม่นานนี้ คณะกรรมการให้มุมมองเกี่ยวกับหนังสือและการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านไว้อย่างน่าสนใจ

อรพินทร ณ ถลาง อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มศว กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นอาจารย์คงต้องเน้นเรื่องการใช้ภาษา เพราะภาษาในปัจจุบันที่ใช้ในวงการสื่อสารมวลชน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมีคำศัพท์วัยรุ่น ศัพท์แสลงมากขึ้น ทำให้มาตรฐานการใช้ภาษาไทยของเราต้อยลง เด็กที่อ่านหรือเสพสื่อเหล่านี้ก็จะมีความรู้ในการใช้ภาษาที่แย่งไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น อยากฝากว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาที่ต้องถูกต้องด้วย เพราะสื่อมีอิทธิพลอย่างสูงในการปลูกฝังให้เด็กรักภาษาและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น สื่อต้องมีความรับผิดชอบต่อการผลิตอะไรออกมาให้เด็กก็ตาม ไม่ว่าจะเนื้อหาหรือการนำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาษา ควรจะถูกต้อง งดงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็ก

ด้านทราย เจริญปุระ นักแสดงและพิธีกร ให้ข้อสังเกตว่า แนวหนังสือในปัจจุบันการใช้ภาษาเขียนลดลง คืออ่านแล้วเหมือนกับได้พูดคุยกันมากขึ้น ซึ่งคิดว่าดี ทำให้หนังสือดูไม่ไกลตัวเรามากนัก อย่างไรก็ตาม การใช้ภาษาที่ถูกต้องก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญอยู่ ผู้ใช้ภาษาควรเคารพกฎเกณฑ์การใช้ให้ถูกต้อง เพราะภาษาไทยนั้นหากใช้ผิดนิดเดียวความหมายเปลี่ยนทันที

คุณศิริบูรณ์ ธีรพันธุ์ ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ กล่าวว่า การอ่านเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอีคิว

และไอคิวให้เด็ก เพราะฉะนั้น ผู้ผลิตหนังสือเป็นแรงสำคัญในการผลักดันให้เด็กไทยสร้างเสริม ศักยภาพและใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การอ่านสำคัญต่อเด็กมาก เด็กๆ เรียนรู้จากการอ่าน มากกว่าการเรียนรู้จากสื่ออื่นๆ ที่สำคัญพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นคนรักการอ่าน และจะต้องคอยกระตุ้นส่งเสริมให้ลูกๆ รักการอ่านด้วย ไม่ควรให้เด็กเรียนรู้จากสื่ออื่นๆ มากเกินไป ควรเริ่มปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยให้ลูกได้อ่านนิทาน หรือพ่อแม่เป็นคนอ่านหนังสือให้ ลูกฟังเป็นประจำ ซึ่งจะช่วยปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปด้วย และเมื่อเด็กอ่านมากก็จะ สะสมคำศัพท์ได้มาก เด็กก็จะเก่งไปโดยปริยาย

อ.เกริก ยूनพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มศว ให้ ความเห็นว่าตลาดหนังสือบ้านเราผลิตหนังสือเด็กในช่วงวัย 0-3 ปี น้อยอยู่แล้วโดยธรรมชาติ เพราะกำลังซื้อของพ่อแม่มีน้อย และคิดว่าจะไม่ถึงเวลาให้เด็กดูหนังสือ ก็จะเล่นนิทานหรือร้อง เพลงกล่อมเด็กให้ฟัง แต่ไม่ได้จกคิดว่าเด็กวัย 0-3 ปีจะต้องดูหนังสือภาพสำหรับเด็ก เด็กควร จะได้เห็นหนังสือตั้งแต่วัยพื้นฐานของเขา ต้องเริ่มต้นที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เลือกหนังสือที่ เหมาะสมกับวัยให้ลูก ถ้าเด็กได้อ่านหนังสือที่ดีเราก็มองขึ้นไปอีก 20-30 ปีข้างหน้าว่าประเทศไทย เราจะมีคนที่มีคุณภาพ เพราะเด็กได้รับการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเล่นนิทาน ให้ลูกฟังจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวเด็ก แต่ต้องยอมรับว่าพ่อแม่ไม่ค่อยอ่านหนังสือหรือ เล่นนิทานให้ลูกฟัง เด็กๆ จะได้รับการเล่นนิทานจากโรงเรียน ถ้ากระตุ้นที่พ่อแม่ให้รักการอ่าน น่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้สำนักพิมพ์ผลิตหนังสือออกมามากขึ้น หนังสือเด็กต้นทุนมันสูงก็ต้องขาย แพงกำลังซื้อพ่อแม่มีน้อย อันนี้เข้าใจว่าเราน่าจะไปส่งเสริมที่ผู้ปกครองให้เปลี่ยนค่านิยมใหม่ๆ กระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ

น.พ.อุดม เพชรสังหาร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน สถาบันรูกูก ให้ ความเห็นว่า การอ่านหนังสือสามารถเกิดพัฒนาการในด้านการเรียนรู้ทั้งในด้านนิสัยที่รักการ เรียนรู้ ความคิด จินตนาการ แต่การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต้องอาศัยเครื่องมือ อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งก็คือหนังสือ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของ เด็กทุกด้านๆ แต่หนังสือสำหรับเด็กมีน้อยมากเพราะว่าเมื่อผลิตออกมา กว่าจะขายต้องใช้เวลา หลายปี และหนังสือเด็กมีราคาที่สูงเพราะมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน ประณีต วัสดุที่ ใช้ต้องไม่เป็นพิษต่อตัวเด็ก ทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่พ่อแม่ เพราะถ้าพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดี มี นิสัยรักการอ่านและอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างสม่ำเสมอ เด็กก็จะมีนิสัยรักการอ่าน รักการ แสวงหาความรู้ต่อไป

"การอ่านช่วยพัฒนาทุกๆ ด้าน เช่น เมื่อพ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังก็ทำให้เกิดความ ผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูก เด็กจะมีความรู้สึกที่พ่อแม่รัก มีความรู้สึกอบอุ่นขึ้น ก่อให้เกิดกลไกที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เด็กมีการพัฒนาอย่างตั้งใจ เด็กจะค่อยๆ สะสม ภาษาพูดทีละคำสองคำจนเกิดเป็นภาษาที่สมบูรณ์ เมื่อพ่อแม่ชี้ให้เด็กเห็นภาพ เห็น ตัวหนังสือ ก็จะทำให้เกิดภาษาอ่าน ภาษาพูด และเป็นที่มาของภาษาเขียน การที่เด็กได้ เรียนรู้อย่างอบอุ่นจากพ่อแม่ ส่งผลให้เด็กบ่มเพาะนิสัยรักการแสวงหาความรู้ ซึ่งจะต่อ ยอดถึงการใฝ่รู้ใฝ่เรียนไปตลอดชีวิต